

ตีวเข้มผู้ว่า 77จ. "บทบาทประธาน กศจ."

เผยมีวาระดวงทองตัดสินใจแทน อ.ก.ค.ศ. ทั้งบรรจุ/แต่งตั้ง-โยกย้าย/ ขึ้นเงินเดือนครู

นำเสนอเมื่อ : 3 เม.ย. 2559

"กำจร" เผย คมป. เห็นชอบรายชื่อ กศจ. 77 จังหวัดแล้ว
ประธานมหาตมไทยหรือผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ แนวทางปฏิบัติงานตามคู่มือ 4
เมษา.นี้ เผยต้องดำเนินการเร็วเพราะมีภารกิจทำแทน อ.ก.ค.ศ.
ทั้งขึ้นเงินเดือน บรรจุและแต่งตั้งโยกย้ายครูภายในกลางเดือนนี้

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.)

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)
ที่มี พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ต้นเสนอรายชื่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ใน 77 จังหวัด
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) เป็นรองประธาน
เฉพาะในส่วนของผู้แทนโดยตำแหน่งของ ศธ. จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 462 ตำแหน่ง
และเห็นชอบคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของ กศจ. แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
โดยต้องนำเขาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) วันที่ 4 เมษายน
เพื่อให้เห็นชอบร่วมกันก่อน นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กรรมการ กศจ.ที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง
มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ 2 ปี แต่ไม่ได้กำหนดว่าสามารถเป็นต่อเนื่องได้กี่วาระ
เนื่องจากข้อดีของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
ศธ.ในภูมิภาค คือสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมการ กศจ. ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศจจ.)
ได้ตลอดหากพบว่าการทำงานมีปัญหา

"วันที่ 4 เมษายนนี้จะนำรายชื่อผู้แทนโดยตำแหน่งของ ศธ. ทั้ง 462 ตำแหน่ง ซึ่ง
คปภ.ให้ความเห็นชอบในหลักการ เสนอให้ผู้ว่าฯ พิจารณาเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งทั้ง 77 ฉบับ
รวมถึงจะต้องหารือถึงแนวทางการคัดเลือกกรรมการ ผู้แทน กศจ.ที่มาจากภาคประชาชน ข้าราชการครูในท้องถิ่น
เพื่อสรรหาให้ครบ โดยคาดว่าจะสามารถประชุม กศจ.ได้กลางเดือนเมษายนนี้ โดนสาเหตุที่ต้องเร่งตั้งกรรมการ
กศจ.เพื่อให้งานต่างๆ สามารถขับเคลื่อนได้ ไม่สะดุด
โดยเฉพาะการบริหารบุคลากรที่เคยเป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.) เดิม ซึ่งจะต้องมาอยู่ในการดูแลของ กศจ. ตามคำสั่งของ คสช.
ทั้งการปรับเปลี่ยนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งโยกย้ายครู
ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในกลางเดือนเมษายนนี้ จากนั้นจะบรรจุผู้ขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งจะครบกำหนด 2 ปี
ในเดือนพฤษภาคมนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว" ปลัด ศธ.กล่าว

ด้านนายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า
การเรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งจะครบกำหนดการขึ้นบัญชี 2 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม
สามารถดำเนินการได้หลังจากที่มีการโยกย้ายครูเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ที่ผ่านมารู้ได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปยัง
อ.ก.ค.ศ.เดิมก่อนหน้านั้น ดังนั้นเมื่อเกิด กศจ.ขึ้นก็จะต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนเมษายน

จากนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

แต่ละแห่งจะสามารถแจ้งอัตราว่างที่ชัดเจนและเรียกบรรจุในพื้นที่ต่างๆ ได้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ขึ้นบัญชีอยู่ประมาณกว่า 8,000 คน ใน 73 เขตพื้นที่ฯ 31 กลุ่มวิชา

ส่วนอัตราว่างที่เหลือจะไปรวมและเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกระดับไป ซึ่งเดิมกำหนดรับสมัครเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่เลื่อนออกไป ส่วนปฏิทินการรับสมัครใหม่นั้นต้องรอให้เกิด กศจ. ขึ้นก่อนจึงจะสามารถกำหนดเวลาการรับสมัคร และวัน-เวลาสอบที่ชัดเจนได้ เพราะหน้าที่ในการจัดสอบเป็นของ กศจ.

ที่มา [ไทยโพสต์ วันที่ 4 มีนาคม 2559](#)